

บทสรุปผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำจากเมืองไต้หวันและเมืองเจี๋ยชิว มณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา กรมอนามัยโดยนายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และคณะข้าราชการกรมอนามัย จำนวน ๑๐ คน ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ที่โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน เมืองไต้หวัน และศูนย์อนามัย แม่และเด็ก เมืองเจี๋ยชิว (Jiexiu Family Planning Maternal and Child Health Service Center) มณฑล ซานซี เพื่อเตรียมการรองรับในการจัดทำโครงการความร่วมมือไทย - จีนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลแพทย์แผนจีน เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ที่ให้บริการในการรักษาแบบแพทย์แผนจีน โดยวิธีต่างๆ เช่น การฝังเข็ม การจัดกระดูก โดยแพทย์แผนจีนผู้เชี่ยวชาญ แต่ที่มีชื่อเสียงมากถึงระดับประเทศ คือ การฝังเข็ม และการนวดแบบที่เรียกว่า ทูยหนา นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสูตรปรุงยาจีนให้รับประทานง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยคุณค่าของสรรพคุณยังคงเดิม

ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก เมืองเจี๋ยชิว (Jiexiu Family Planning Maternal and Child Health Service Center) เมืองเจี๋ยชิว อยู่ในตอนกลางเยื้องลงมาทางใต้ของมณฑลซานซี โดยศูนย์มีพื้นที่กว้างทั้งหมด ๔๒,๐๐๐ ตารางเมตร มี ๒๗ ชั้น ซึ่งเป็นศูนย์อนามัยระดับ ๒ มีความโดดเด่นในการให้บริการเพื่อดูแลแม่และ เด็กอย่างครบวงจร และเป็นองค์กรร่วม ทั้งทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต และยังให้บริการฝึกอบรมความรู้ แก่คนในครอบครัวและประชาชนทั่วไปในเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพต่างๆ

สาระสำคัญจากการเดินทาง

๑. การแพทย์ทางเลือกและแผนจีน มีสถาบันที่ทำการวิจัยและการรักษาชัดเจน มีระบบและมีมาตรฐานทางวิชาการในเกณฑ์ดี อีกทั้งการแบ่งระดับโรงพยาบาลคล้ายกับการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งสามารถจะนำมาประยุกต์และเผยแพร่ในระบบสาธารณสุขของไทยได้
๒. กิจกรรมและการให้บริการที่เด่นๆสามารถนำมาปรับใช้กับศูนย์อนามัยฯ เช่น การฝึกว่ายน้ำของทารก/เด็กเล็ก การให้บริการมารดาหลังคลอดบุตร การใช้เทคโนโลยีในการปรับสภาพสายตาเด็กที่มีความผิดปกติทางสายตา
๓. การวางแผนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น การฝังเข็ม การนวดทูยหนา พัฒนาสูตรปรุงยาจีน
๔. การตกแต่งสถานที่ทำงานที่ใช้งบประมาณน้อย แต่มีความสวยงามดูดี และเหมาะสม
๕. การพัฒนาทีมต้อนรับกรมอนามัยสำหรับการต้อนรับผู้มาศึกษาและดูงาน
๖. ควรมีการเตรียมผู้บันทึกภาพกิจกรรมสำหรับคณะผู้เดินทาง เนื่องจากการเดินทางในครั้งนี้เป็นคณะผู้บริหาร จึงไม่มีผู้บันทึกภาพกิจกรรม ทำให้ไม่มีภาพภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่จะนำมาใช้ประโยชน์ต่อไปได้

สำหรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรมอนามัยในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ในการที่จะแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทางจีนกับไทยเพื่อมาเรียนในหลักสูตรสั้นๆ และจะมีคณะผู้บริหารระดับต่างๆ มาศึกษาดูงานในไทยประมาณ ๕ - ๗ วัน

ผู้สรุป นางสาวปิ่นอนงค์ เครือชา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย